



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพมหานคร ไทยรัฐ มติชน โพสต์ทูเดย์ มติชนออนไลน์ สำนักข่าวไทย ช่อง 9 NBT ThaiPBS acnews.net เว็บไซต์เนชั่นสุด สัปดาห์ เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพมหานครออนไลน์ news1005.fm กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>สธ.มอบของขวัญปีใหม่ 2562</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. แถลงข่าว “สธ.มอบของขวัญปีใหม่ เพื่อคนไทย ปี 2562” ว่า ขอของขวัญปีใหม่เน้นให้ประชาชนมีสุขภาพดี การสร้างสุขภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มการเข้าถึงบริการ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล ทูรกันดาร โดยของขวัญปีใหม่ที่ดำเนินการมีทั้งหมด 3 เรื่อง คือ 1.การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพประชาชน ออกให้บริการ 878 อำเภอทั่วประเทศ รวมทั้ง กทม. แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 11-24 ธ.ค. 2561 และ 7-20 ม.ค.2562 2.เพิ่มสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สำหรับผู้ป่วยโรคลมชัก ก่อนเริ่มให้ยารักษาต้องได้รับการตรวจยืนยันแพ้ยากันชักคาร์บามาซิปีน เพื่อป้องกันการแพ้ยารุนแรง ลดการเสียชีวิต และความพิการ ซึ่งคาดว่าปี 2562 จะมีผู้ป่วยได้รับการตรวจยืนยันแพ้ยากันชัก 29,534 ราย ซึ่งพบในการตรวจ 29.53 ล้านบาท ที่ผ่านมาการตรวจยืนยันแพ้ยาราคาแพงมาก ต้องส่งตรวจต่างประเทศราคาประมาณ 2-3 พันบาท แต่จากการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถพัฒนาการตรวจได้ด้วยฝีมือคนไทย ทำให้ค่าตรวจเหลือเพียง 100 กว่าบาทเท่านั้น สามารถประหยัดงบประมาณได้หลายร้อยล้านบาท และคนไทยเข้าถึงมากขึ้น ซึ่งการตรวจนี้ฟรีสำหรับคนไทยทั้งหมด เบื้องต้นสิทธิประกันสังคม และข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์ฯ ออกค่าใช้จ่ายให้ก่อน และจะประสาน ทั้ง 2 กองทุนบรรจุเรื่องนี้เข้าในชุดสิทธิประโยชน์ต่อไป และ 3.การจัดทำบัตรสมาร์ตการ์ด อสม. โดยร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ซึ่งจะโอนเงินค่าป่วยการ 1,000 ผ่านระบบ e-Payment เข้าบัญชีธนาคารของ อสม.ที่มีกว่า 1 ล้านคน ซึ่งนอกจากจะเป็นบัตรประจำตัวแล้ว ยังเป็นบัตรเดบิตกดเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็ม ทุกธนาคารโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ระยะแรกจะทำบัตรให้ อสม.ภายในวันที่ 31 ธ.ค.2561 ในพื้นที่ 12 เขต เขตละ 1 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก อุทัยธานี นนทบุรี เพชรบุรี สระแก้ว ขอนแก่น บึงกาฬ ชัยภูมิ อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และสงขลา และระยะที่ 2 ครอบคลุม 64 จังหวัดที่เหลือ ภายในวันที่ 20 มี.ค. 2562 ซึ่งบัตรจะเชื่อมโยงกับระบบไลน์ @smart อสม.ด้วย เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลความรู้สุขภาพให้แก่ อสม.นำไปดูแลประชาชนในพื้นที่</p>
<p>เดลินิวส์ เว็บไซต์แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ สำนักข่าวไทย NBT เว็บไซต์ไทยโพสต์ สำนักข่าวอิศรา</p>	<p>สปสช.ส่งความสุขปีใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. กล่าวว่า ในปีหน้า สปสช.ได้มีการจัดของขวัญสำหรับผู้อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) เช่นกัน คือ 1. พัฒนาสายด่วน สปสช.1330 สำหรับคนพิการทางการได้ยิน 2. เปิดแชทบอท (Chatbot) ระบบโต้ตอบอัตโนมัติผ่านทางเฟซบุ๊กสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3.เปิดหน่วยรับลงทะเบียนบัตรทองใน กทม.ที่จุดบริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นำร่อง 2. แห่งที่ ธ.ก.ส. สาขาสถานีขนส่งหมอชิต และที่ ธ.ก.ส. สาขาตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ ซึ่งจะเปิดให้บริการวันที่ 17 ม.ค.2562 ให้บริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ 4. ลดราคาค่าโทรศัพท์ สายด่วน สปสช. 1330 เหลือครั้งละ 1 บาท จากเดิมคิด 3 บาทเริ่ม ม.ค. 2562 และ 5. เพิ่มสิทธิประโยชน์ชุดรองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมหรืออุ้งทวารเทียมจากยางพารา สำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ และยังเพิ่มยกอดฮอร์โมน รักษาภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย เข้าบัญชียา จ.(2) ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมาแล้ว นอกจากนี้ ยังเพิ่มสิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทอง สำหรับผู้ป่วยโรคลมชัก ก่อนเริ่มให้ยารักษาต้องได้รับการตรวจยืนยันแพ้ยากันชัก คาร์บามาซิปีน เพื่อป้องกันการแพ้ยารุนแรงในกลุ่มสติเวเนสจ้อห์นสัน ซินโดรม และที่ออกซิก อีพีเตอร์มัล เนโครไลซิส</p>
<p>กรุงเทพมหานครออนไลน์ โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ เว็บไซต์เนชั่นสุด สัปดาห์</p>	<p>บัตรสมาร์ตการ์ด อสม.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการจัดทำบัตร Smart Card อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระหว่าง นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กับ นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อจัดทำและส่งมอบบัตร Smart Card อสม. เป็นของขวัญปีใหม่แก่ อสม.ทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ อสม. และรัฐบาลในการจ่ายเงินช่วยเหลือ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์สยามรัฐ บ้านเมืองออนไลน์ เว็บไซต์ประชาชาติ ธุรกิจ สำนักข่าวไทย moneyandbankin g.co.th</p>	<p>รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ผ่านบริการทางการเงินที่ทันสมัย ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า การจัดทำบัตร Smart Card อสม. นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของ ธ.ก.ส. ในการให้บริการทางการเงิน ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ตามนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เพื่อให้ภาครัฐสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือรวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ไปยังผู้รับ คือ อสม. ได้โดยตรง ขณะเดียวกันก็เป็นการอำนวยความสะดวกและลดการซ้ำซ้อนในการใช้บัตรในการจ่ายเงินต่าง ๆ จากภาครัฐ</p>
<p>ข่าวสด ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>คำตอบแทนอสม. -เสนอข่าว ที่พรรคภูมิใจไทยมีการเสวนาหัวข้อ “ทีมหมอครอบครัว อสม. ภูมิใจรับใช้ประชาชน” นำโดย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรค พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรค นพ.สำเร็จ แหงกระโทก ทีมยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุข นพ.ไกร ดาบธรรม พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 จ.ปัตตานี ร่วมอภิปรายเรื่อง “ปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย หมอประจำครอบครัว จะมีบทบาทแก้ไขปัญหาอย่างไร” โดยนายศักดิ์สยาม กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค ให้ความสำคัญกับอสม. ที่ผ่านมาอสม.ประสบปัญหาเรื่องโครงสร้างสวัสดิการที่ไม่ชัดเจน พรรคภูมิใจไทยจึงร่างกฎหมายเพื่อยกระดับ อสม. 1 ล้านคนทั่วประเทศ ให้มีสวัสดิการและวิถีชีวิตที่ดีขึ้น โดยให้มีสถานะเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รัฐหรือหมอประจำบ้าน ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนในหมู่บ้านในเบื้องต้น โดยจะมีรายได้เริ่มต้น 2,500-10,000 บาท หมอประจำหมู่บ้านทำหน้าที่เป็นหัวหน้า ดูแลภาพรวมทั้งหมู่บ้านซึ่งต้องผ่านการอบรมความรู้ด้านการดูแลสุขภาพพื้นฐาน และนำข้อมูลการรักษาถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยีมือถือ เพื่อนำไปรักษาประชาชนในหมู่บ้านต่าง ๆ โดยจะได้คำตอบแทนเริ่มต้นที่ 5,000-10,000 บาท แนวทางดังกล่าวถือเป็นการเทียบเคียงกับกฎหมายของกานัน-ผู้ใหญ่บ้านที่มีอำนาจหน้าที่และสวัสดิการที่ชัดเจน โดยงบประมาณที่นำมาใช้กับหมอประจำบ้านและหมอประจำหมู่บ้าน จะไม่ต้องมาเก็บภาษีประชาชนเพิ่มหรือกู้เงินมาใช้ แต่จะเป็นการบริหารจัดการงบฯเดิมของกระทรวงสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ มั่นใจว่าจะมีเงินเหลือให้กับ อสม. 1 ล้านคนทั่วประเทศ หากอสม.อยากให้นโยบายดังกล่าวเป็นความจริงก็ขอให้วันที่ 24 ก.พ.62 นี้มาเลือกพรรคภูมิใจไทย</p>
<p>บ้านเมืองออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ร้อง รพ.ฉัตยาพ้อ จนเสียชีวิต -เสนอข่าว กรณีลูกชายภารโรงโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.เขาพนม จ.กระบี่ เข้าร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม ให้ตรวจสอบการเสียชีวิตของพ่อตัวเอง หลังมีอาการวิงเวียนศีรษะ เข้ารับการรักษาที่ รพ.แห่งหนึ่งใน จ.กระบี่ โดยเข้าห้องฉุกเฉินได้เพียงไม่กี่นาที พยาบาลก็ฉีดยาให้ก่อนที่ผู้ตายจะเกิดอาการช็อกกะทันหัน และเสียชีวิตทันที ซึ่งทาง สสจ.กระบี่ รับเรื่องดังกล่าวแล้วเตรียมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว ล่าสุด นายบุญชัย ลูกชายคนที่นำเรื่องนี้ออกมาร้องเรียน เผยว่า ในวันที่ (21 ธ.ค.) จะเดินทางมายื่นหนังสือที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาและเป็นธรรม เพราะที่ผ่านมาทางรพ.ไม่ได้ออกมาขอรับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น สำหรับยาที่เจ้าหน้าที่ฉีดยาให้กับพ่อ ก่อนเสียชีวิต ตนทราบมาว่า เป็นยาชื่อ “ไดเมนไฮดริเนต” (Dimenhydrinate) เป็นยาที่ใช้รักษาอาการคลื่นไส้อาเจียน และวิงเวียนศีรษะ ซึ่งยาดังกล่าวจะต้องใช้อย่างระมัดระวังตามคำแนะนำของแพทย์ แต่ในคืนเกิดเหตุ ไม่พบแพทย์เวรอยู่ภายในห้องฉุกเฉินก่อนที่ผู้ป่วยจะมีอาการช็อก หลังจากเกิดอาการช็อก พยาบาลในห้องฉุกเฉินจึงโทรศัพท์ตามให้แพทย์เวร เข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วยในภายหลัง ทำให้ตนและพี่น้อง ตัดใจสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่มีแพทย์วินิจฉัยโรค ว่าผู้ป่วยมีอาการรุนแรงแค่ไหนจึงจะสั่งยาให้ ด้าน สสจ.กระบี่ พร้อม จนท.นิติกร เดินทางเข้าไปตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้น เพื่อหาสาเหตุการตายที่ชัดเจนอีกครั้ง ซึ่งในใบรายงานการรักษารั้งแรก ระบุว่าผู้ตายมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจตาย และมีอาการแพ้อย่างรุนแรงจากอาหาร โดยทาง สสจ.กระบี่ ทำรายงานชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น ส่งไปยังกระทรวงสาธารณสุขแล้ว และจะสรุปรายงานการตรวจสอบให้ทางสธ.ทราบอีกครั้ง ขณะที่ จนท.สำนักงานประกันสังคม จ.กระบี่ ได้เชิญนายบุญชัย เข้าพบที่ สนง.ประกันสังคม เพื่อยื่นเอกสารต่าง ๆ ในการรับสิทธิจากการเสียชีวิตของนายสมิตร ผู้เป็นพ่อ เบื้องต้นผู้ตายจะได้รับสิทธิประกันสังคมในส่วนของค่าทำศพ 40,000 บาท รวมทั้งเงินสงเคราะห์กรณีตาย เงินบำเหน็จชราภาพ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิการเยียวยาแก่ผู้ประกันตนที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ แต่ทางญาติต้องไปหาหลักฐานจากทางโรงพยาบาลมาขึ้นเพื่อรับสิทธิ หากยืนยันได้ว่าเสียชีวิตจากการรับบริการทางการแพทย์ จะได้รับเงินเยียวยา 240,000-400,000 บาท ก่อนนี้ทางประกันสังคม ไม่ได้ปัดความรับผิดชอบ แต่แจ้งให้ญาติผู้เสียชีวิต ไปนำหลักฐานต่างๆ มาขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดสัมมนา การพัฒนาสายพันธุ์กัญชาพืชสมุนไพรไทยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และภาคเกษตรกรรม โดยการอภิปรายในหัวข้อ “ความหลากหลายของสายพันธุ์กัญชา และสรรพคุณทางยา รวมทั้งภูมิปัญญาในการอนุรักษ์พัฒนาพันธุ์” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>ที่ผ่านมา “กัญชา” ในประเทศไทยถือว่าเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย ทำให้สายพันธุ์กัญชาไทยที่หายากบางสายพันธุ์เสี่ยงต่อการสูญหายและปิดกั้นศักยภาพในการพัฒนา สายพันธุ์กัญชาของไทย มีคุณภาพดี มีสรรพคุณทางยาสูง ซึ่งในกัญชามีสาร Cannabinol (CBN), Cannabidiol (CBD), Tetrahydrocannabinol (THC) โดยสาร THC นำมาใช้รักษาหลายอาการ เช่น ลดอาการปวด ลดอาการเกร็งและชักกระตุกของกล้ามเนื้อ โรคนิ่ว โรคลมชัก โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ อีกทั้งสาร THC สามารถต่อสู้กับมะเร็งเต้านมและโรคลูคีเมียได้อีกด้วย ส่วนสาร Cannabidiol (CBD) สามารถรักษาแผลในเซลล์ลำไส้ที่เกิดจากการอักเสบของโรค Crohn's Disease ได้ ทำให้หลายประเทศผ่อนปรนให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ ทั้งนี้ สนช.และคณะ เสนอร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และอยู่ในระหว่างการพิจารณา เพื่อผ่อนปรนให้ใช้กัญชาเพื่อการวิจัยและใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ แต่ยังคงให้ภาครัฐกำหนดมาตรการควบคุม แต่ถึงกระนั้นก็อยากให้ชุมชน เกษตรกร องค์กรเกษตรกรรมมีโอกาสเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากกัญชาในการรักษาโรคได้อย่างแพร่หลาย ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานภาครัฐหรือผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้น</p> <p>ด้านนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ผลักดันแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติด เพื่อจะอนุญาตให้พืชกัญชาและกระท่อมมาใช้เป็นยารักษาโรค ไม่ใช่เปิดเสรี แต่จะใช้เป็นยารักษาโรคเท่านั้น</p>
<p>M2F ,มติชนออนไลน์ เวิร์คพอยท์นิวส์ เว็บไซต์แนวหน้า mthai.com ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ กรมประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p>ค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ PM 2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2561 พื้นที่ริมถนนอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ 20 พื้นที่ ส่วนในพื้นที่ทั่วไปอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ 14 พื้นที่ สาเหตุมาจากสภาพอุตุนิยมวิทยา ที่มีหมอกในตอนเช้า อากาศนิ่ง และมีสภาพอากาศปิด ทำให้มีการสะสมของฝุ่นละอองในอากาศเพิ่มขึ้น คาดการณ์ว่าคุณภาพอากาศจะอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอีก 1-2 วัน ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ-มีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรหลีกเลี่ยงหรือลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรสวมใส่หน้ากากอนามัย ขณะอยู่กลางแจ้ง กรมควบคุมมลพิษขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการงดใช้รถยนต์ที่มีควันดำอย่างเด็ดขาด งดการเผาในที่โล่งทุกประเภท และลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>-เสนอข่าวประชาชนใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เริ่มกังวลจากภาวะกลุ่มควันคล้ายหมอกปกคลุมไปทั่ว หวั่นเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีอันตราย หลังกรมควบคุมมลพิษ ประกาศเตือนพื้นที่ใน กทม.และปริมณฑลให้ระวัง อย่างไรก็ตามก็ดีจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะนี้เมืองพัทยา ยังไม่ได้มีการออกประกาศเตือนแก่ประชาชน เนื่องจากยังไม่สามารถสรุปได้ชัดว่าเป็นหมอก หรือฝุ่นละอองขนาดเล็ก</p>
<p>ไทยโพสต์ เดลินิวส์</p>	<p>อุบัติเหตุปีใหม่ 62</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา เครือข่ายธรรมาภิบาลป้องกันภัยแอลกอฮอล์ (ครปอ.) และเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ จัดเสวนาหัวข้อ เรื่องเหล้าผลกระทบต่อในรอบปี 2561</p> <p>-นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.น่าน กล่าวว่า ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในปี 2560 จำนวน 15,262 ราย โดยเฉพาะในเทศกาลปีใหม่นี้ปี พ.ศ.2561 มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 60 คน คิดเป็นเกือบ 1.5 เท่าเมื่อเทียบกับวันปกติ ผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนส่วนใหญ่เป็นเยาวชนและวัยทำงานสาเหตุส่วนใหญ่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ของอุบัติเหตุจากรถ สัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงร้อยละ 40 ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อได้ประสบอุบัติเหตุจากรถ จะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าผู้ที่ไม่ดื่มถึง 1.5 เท่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 คาดว่าจะมีการเสียชีวิตของ คนไทยอีกกว่า 400 คน เหมือนทุกปี โดยในเทศกาลปีใหม่ การดื่มสุราจะเป็นการจัดงานเลี้ยงในที่ทำงาน ในบริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยราชการ ซึ่งจะต่างจากเทศกาลสงกรานต์ที่จะจัดที่บ้านและชุมชน เมื่อเลิกงานเลี้ยงผู้ร่วมงานจะเดินทางกลับ และประสบอุบัติเหตุระหว่างทาง トラบไคที่การณรงค์และการตรวจจับทำแต่เพียงช่วงเทศกาล คนไทยก็คงต้องตายและพิการกันต่อไปทุกปี</p> <p>นายคาร์ณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่กังวลขณะนี้คือ CSR ของบริษัททุนน้ำเมาเข้ามาจับมือร่วมกับภาครัฐ ส่งผลในระดับการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายที่กลุ่มธุรกิจเหล่านี้อาจไปใกล้ชิดกับผู้บริหารรัฐระดับสูง ในช่วงเทศกาลปีใหม่รัฐบาลก็ต้องส่งสัญญาณให้ชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย ต้องเฝ้าตรวจตรา รวมทั้งกลไกอื่น ๆ ต้องแคะทีฟเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมในการปฏิบัติงาน ผู้ว่าจังหวัด ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็ต้องขยับตัวในบทบาทหน้าที่ให้มากกว่านี้</p>
<p>เดลินิวส์ ช่อง 3 เว็บไซต์เดลินิวส์ thestandard.co workpointnews เว็บไซต์สนุก เว็บไซต์โลกวันนี้ ThaiPBS</p>	<p>ความปลอดภัยทางถนน</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก (WHO) พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนน แดงข่าวรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนโลกปี 2018 นับเป็นฉบับที่ 4 (ตั้งแต่ปี 2552) นพ.แดเนี่ยล เอ เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า จำนวนผู้เสียชีวิตจากการชนบนถนนทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก 1.25 ล้านคน เป็น 1.35 ล้านคน ซึ่งเท่ากับวันละ 3,700 คน มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ขับขี่รถ จยย. จักรยาน และคนเดินถนน ขณะที่สถานการณ์ในไทยพบมียอดผู้เสียชีวิตสูงถึง 22,491 คน เท่ากับเสียชีวิต 60 คนต่อวัน โดยผู้เสียชีวิตจากการชนบนถนน เป็นผู้ขับขี่ยานยนต์ 2 ล้อ ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของจำนวนรถ จยย. ในประเทศไทย จาก 19 ล้านคันเป็น กว่า 20 ล้านคัน</p> <p>ด้าน นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผอ.ศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลก และ รพ.ขอนแก่น ด้านวิกฤติบาดเจ็บและอุบัติเหตุ กล่าวว่า อัตราการเสียชีวิตจากภัยบนท้องถนนของไทย ลดอันดับจากอันดับที่ 2 ในรายงานปี 2015 เป็นอันดับที่ 9 ในรายงานฉบับล่าสุด แต่การเสียชีวิตจากภัยบนท้องถนนของไทยเราก็ยังเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย อันดับ 1 ในอาเซียน และอันดับ 1 ใน SEARO (บังกลาเทศ, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ศรีลังกา และไทย) โดยเฉพาะสัดส่วนการเสียชีวิตจากเหตุที่เกิดกับรถ จยย. สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก แต่หากตัดประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า แต่อัตราประชากรเพียงน้อยนิดแล้ว ไทยจะเป็นประเทศที่มีสัดส่วนการตายจาก รถ จยย. มากเป็นอันดับ 1 ของโลก และเพิ่มขึ้นจากรายงานปี 2015</p>
<p>เว็บไซต์สยามรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ nationtv เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p>เตือนผลิตภัณฑ์ MAOLO อดอ้างสรรพคุณเกินจริง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า จากที่ อย. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคให้ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร MAOLO อดอ้างสรรพคุณเกินจริงผ่านเว็บไซต์ และ สื่อเฟซบุ๊ก ชื่ออาหารเสริมเพิ่มขนาดน้องชายให้แข็งแรง ใหญ่ ยาว อืด ทนนานนั้น อย.ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่าน เว็บไซต์ www.maolotopproducts.weebly.com และเฟซบุ๊กชื่อ Get Inspired Thailand ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เปรียบเทียบปรับในความผิดฐานโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต.</p> <p>นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบพร้อมเก็บตัวอย่าง ณ สถานที่จำหน่าย และสถานที่ผลิต ส่งตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลปรากฏว่าตรวจวิเคราะห์พบยาแผนปัจจุบันซิลเดนาฟิล จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมาย และพิจารณายกเลิกเลขสารบบอาหาร รวมถึงพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตผลิตในลำดับต่อไป จึงเตือนภัยผู้บริโภคระวังอย่าหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ก่อนเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพควรตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านแอปพลิเคชัน "ตรวจเลข อย." ซึ่งสามารถสแกนตรวจสอบเลข อย. ด้วยกล้อง เสียง และตัวอักษร หากไม่มั่นใจในผลิตภัณฑ์ให้ส่งตรวจสอบที่ อย. หรือ สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด และสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนที่สายด่วน อย. 1556</p>
<p>เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p>	<p>อย.เร่งพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ด้านดิจิทัล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า อย. เดินหน้าเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต-นำเข้าเครื่องสำอางในประเทศไทย ให้มีมาตรฐานตามระบบสากล พร้อมเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้เป็นที่ยอมรับของ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นานาชาติ โดยจัดอบรม เรื่อง "หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือ นำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ.2561" การดำเนินการตามกฎหมาย และเพื่อปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการคุ้มครองผู้บริโภคและตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการเครื่องสำอาง ขณะเดียวกัน ทาง ออย. คาดหวังว่า การอบรมนี้จะสร้างความร่วมมือให้เป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสำอางของประเทศไทย ให้มีมาตรฐานสอดคล้องระดับสากล และสามารถก้าวสู่การเป็นผู้นำในระดับอาเซียนต่อไป</p>
<p>เดลินิวส์</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p>GREEN & CLEAN Hospital</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลความสำเร็จด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 แก่ หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรและผู้มา รับบริการมีสุขภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับปีนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมรับการประเมิน 15 แห่งโดยเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2 แห่งสังกัดสำนักการแพทย์ กทม.13 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล 10 แห่งและสำนักงาน 3 แห่งพบว่าภาคส่วนของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการมีการใช้พลังงานลดลงมีการจัดการขยะ ท้องน้ำและอนามัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ดีขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัยกล่าวภายหลังแถลงข่าวความสำเร็จด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า กรุงเทพฯมีโรงพยาบาลที่ดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ 9 โรงพยาบาล โดยแบ่งเป็นระดับเพชร 1 โรงพยาบาล ได้แก่ รพ.ราชวิถี ระดับทอง 7 โรงพยาบาล ได้แก่ รพ.กลางรพ.ตากสิน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินิโอรุทิศ รพ.ราชพิพัฒน์ รพ.สิรินธร และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกระทรวงสาธารณสุข และ ระดับเงิน 1 โรงพยาบาลได้แก่ รพ.เวชการุณย์รัศมี ทั้งนี้โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital Plus</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>มุ่งให้ความรู้ใช้ยาปฏิชีวนะสมเหตุสมผลในเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดเผยว่า จากความสำคัญของปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ เกสัชกร ที่ใช้ยาไม่เหมาะสม และประชาชนเองมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะผิด ทำให้ใช้ยาไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการดื้อยา ซึ่งทำให้เป็นอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต และตระหนักถึงการใช้อย่างสมเหตุสมผล จึงได้ร่วมกับแผนงานพัฒนาโลกเฝ้าระวังระบบยา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ "ร่วมรณรงค์การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในเด็ก : Antibiotics Smart Use in Children (ASU Kids) เพื่อให้การใช้ยาปฏิชีวนะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล</p>
<p>ไทยรัฐ</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>ไอเอ็นเอ็น</p>	<p>โรคเส้นเลือดในสมองแตกในเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงโรคเส้นเลือดในสมองแตก ว่า เกิดจากความดันโลหิตสูง โดยเป็นภาวะที่สมองขาดเลือด เนื่องจากหลอดเลือดตีบตัน อุดตัน จนหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลายจนทำให้การทำงานของสมองหยุดชะงัก โดยไม่มีสัญญาณเตือน ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับวัยผู้ใหญ่ แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในวัยเด็กเช่นกัน แต่มีโอกาสบตได้น้อยมาก</p> <p>ด้าน นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า โรคเส้นเลือดในสมองแตกในเด็ก เกิดจากความผิดปกติใน 3 ระบบ ได้แก่ 1.เส้นเลือดผิดปกติในสมองแล้วแตกเอง 2.ภาวะที่มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดหรือกลุ่มโรคทางพันธุกรรมฮีโมฟีเลีย หรือโรคเลือดไหลไม่หยุด ทำให้มีอาการเลือดออกง่ายและหยุดยาก และ 3.ภาวะที่สมองได้รับการกระทบกระเทือนจนเส้นเลือดในสมองฉีกขาด สามารถสังเกตอาการได้จากบริเวณศีรษะของเด็ก ถ้ากระหม่อมบวมตึง ร้องกวนมากกว่าปกติ ตื่นนอนได้น้อยปวดศีรษะ ซึมลง คลื่นไส้ และอาเจียน ควรให้ทานยาแก้ปวด และให้นอนพัก โดยหมั่นสังเกตอาการเป็นระยะๆ ถ้าเด็กยังมีอาการปวดศีรษะควรรีบพาเด็กไปพบแพทย์ทันที</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>ปัญหาการนอนของผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง อาทิ การรับรสที่เปลี่ยนไปทำให้รับประทานอาหารไม่อร่อย สายตามัวลง เป็นต่อกระจุก หูได้ยินไม่ชัด รวมถึงการนอนหลับพักผ่อนของร่างกาย ซึ่งพบว่าหลายปัจจัยที่ทำให้การนอนของผู้สูงอายุไม่มีคุณภาพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ได้แก่ การงีบหลับในเวลากลางวัน การนอนไม่เป็นเวลา ดังนั้น บุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุควรทำความเข้าใจถึงสาเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการนอนของผู้สูงอายุ เพื่อจะได้วางแผนการดูแลที่เหมาะสม</p> <p>นพ.สแกนต์ บุนนาค รักษาราชการแทน ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรักษาภาวะนอนไม่หลับในผู้สูงอายุ โดยทั่วไปแพทย์มักจะรักษาโดยไม่ใช้ยา โดยให้ผู้สูงอายุฝึกเข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลา รับประทานอาหารให้พอดี ออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันในช่วงเช้าและบ่าย งดสูบบุหรี่ งดแอลกอฮอล์ ไม่อ่านหนังสือหรือดูทีวีบนเตียง</p>
<p>สยามรัฐ ไอเอ็นเอ็น ทีวีช่อง TNN24 เว็บไซต์ TNNthailand เว็บไซต์ chiangmainews</p>	<p>เตือนอย่าหลงเชื่อเสพยาบ้าคลอด้ง่าย</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีกระแสข่าวว่ามีหญิงตั้งครรถ์นับสิบรายเสพยาบ้า หรือสารกลุ่มแอมเฟตามีน โดยเชื่อว่าทำให้คลอดบุตรง่ายขึ้น นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากอาการของสารเสพติดในกลุ่มสารกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี หรือ อนุพันธ์แอมเฟตามีนใด ๆ ไม่ได้ช่วยให้กระบวนการใด ๆ ทั้งสิ้นของการคลอดบุตรง่ายขึ้นแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามก่อให้เกิดอันตรายมากมายแก่บุตร เช่น การแท้ง ภาวะคลอดก่อนกำหนด น้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์ ความผิดปกติของหัวใจ ภาวะเลือดออกในสมอง สมองตาย เซลประสาทถูกทำลาย ศีรษะเล็ก นอกจากนี้บุตรที่คลอดจากมารดาที่ติดยาบ้า จะมีอาการติดยาบ้า เช่นเดียวกับมารดา</p> <p>นพ.สรายุทธ์ ชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ยาเสพติดทุกตัวรวมทั้งบุหรี่และสุราล้วนก่อให้เกิดอันตรายและผลร้ายต่อบุตรและมารดาที่ตั้งครรภ์ทั้งสิ้น จึงอยากฝากไปยัง รพ.ต่าง ๆ ที่ดูแลกลุ่มบุคคลเหล่านี้ เมื่อมารับบริการทางการแพทย์ว่ามีการใช้ยาหรือสารเสพติดหรือไม่ เพื่อจะได้ได้รับความช่วยเหลือในปัญหาดังกล่าวอย่างทันท่วงที</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>พยากรณ์ 3 โรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า กรมควบคุมโรคได้วิเคราะห์สถานการณ์โรค ในระบบเฝ้าระวังต่าง ๆ ที่ผ่านมา และ นำมาพยากรณ์โรคที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทยปี 2562 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การพยากรณ์โรคติดต่อ มี 3 โรค ได้แก่ 1.โรคไข้หวัดใหญ่ 2.โรคหัด 3.โรคไข้เลือดออก และกลุ่มที่ 2 โรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาการป่วยตายของคนไทยในช่วงที่ผ่านมา มีแนวโน้ม สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากโรคไม่ติดต่อ</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>วันโรค</p> <p>-เสนอข่าว นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผอ.กองสุขศึกษา กล่าวว่า วันโรคหรือโรคที่ปี เป็นโรคติดต่อเชื้อเรื้อรัง ที่สามารถแพร่ทางอากาศไปสู่ผู้อื่นผ่านการไอ จาม การพูด และหายใจเอาเชื้อเข้าไปภายในปอด กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อวันโรคคือ ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยวันโรค และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ประชาชนสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ตนเองและสามารถห่างไกลวันโรค ด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ อย่างน้อย 5 ครั้งต่อสัปดาห์ อย่างน้อย 30 นาที รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการให้ครบ 5 หมู่ตรวจสุขภาพประจำปี ติดตามข่าวสารด้านสุขภาพได้จากคลังความรู้ healthydec.moph.go.th</p>
<p>เว็บไซต์ news.ch7</p>	<p>เตือนสถานพยาบาลโฆษณาเกินจริง</p> <p>-เสนอข่าว คำโฆษณา ที่ว่า "เก่งที่สุด" "เป็นกูรู" "การผ่าตัดขั้นสูง" "ความสวยรอไม่ได้" "ขาวทั่วเรือนร่าง" "ดีที่สุดในโลก" "การันตีด้วยรางวัล" "ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์" และคำอื่น ๆ อีกมากที่เรามักจะได้ยินติดหู หรือ แม้กระทั่ง คำว่า โบท็อกซ์ ก็ใช้ไม่ได้ เพราะเป็นชื่อยาต้องเปลี่ยนเป็นโบทูลินัม ท็อกซิน คำเหล่านี้ สบส. ห้ามใช้ในการโฆษณา หรือ ประกาศของคลินิกและสถานพยาบาล และวันนี้เรียกประชุมผู้ประกอบการคลินิก สถานพยาบาล โรงพยาบาลเอกชน และเอเจนซี มากำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการโฆษณาสถานพยาบาล ถ้าพบการอวดอ้างโฆษณาเกินจริง สถานพยาบาล และคลินิกที่ฝ่าฝืน จะมีโทษทั้งจำทั้งปรับ และปรับไปอีกวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะแก้ไข</p>
<p>คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ วันสุข</p>	<p>ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ประธานอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ 2 การจัดงานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคมกล่าวถึงสาระสำคัญของร่าง ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ ประกอบด้วยแนวทางที่จะถูกนำไปขับเคลื่อนหลักใน 5 ข้อ ได้แก่ 1.กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคจะร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและภาคีที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ติดตามเฝ้าระวังและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพ 2.กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรร่วมมือกันในการออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการ ที่จะสนับสนุนประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี 3.กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการให้ความรู้ด้านสุขภาพในทุกกลุ่มวัย 4.กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกแบบชุดสิทธิประโยชน์หลักด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้สิทธิในการจัดการด้านสุขภาพของตัวเองได้ดีขึ้น 5.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขร่วมกับเครือข่ายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการวิจัยระบบสุขภาพหาเครื่องมือใหม่ๆ และนวัตกรรม เครื่องมือ และการประเมินผลเกี่ยวกับความรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ และสนับสนุนให้นำการวิจัยไปสู่ภาคปฏิบัติ</p>
เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ	<p>สธ.นำร่องซื้อผักอินทรีย์</p> <p>-เสนอข่าว นายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ว่า กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 800 แห่ง มีอยู่ 116 แห่งที่ใช้สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ทำอาหารให้ผู้ป่วยอยู่แล้ว ก็จะนำร่องขยายการใช้สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์มากขึ้น</p>
ไทยโพสต์	<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาส เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ประกาศให้พื้นที่ อ.สุโหงโกลก จ.นราธิวาส เป็นพื้นที่ประสบภัย หลังจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำสุโหงโกลก ไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำสุโหงโกลก มีผู้ประสบภัย 85 ครัวเรือน 418 คน</p> <p>-ด้านนายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบสภาพอากาศปริมาณฝนสะสม สถานการณ์น้ำท่า และปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่ พบว่า ในช่วงที่ผ่านมาบริเวณภาคใต้มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับหลายพื้นที่สภาพดินเริ่มชุ่มน้ำ ทำให้มีความอ่อนไหวต่อการเกิดดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่ลาดเชิงเขา ในช่วงวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 อาจทำให้เกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ ตรัง และสตูล</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>หน่วยแพทย์เคลื่อนที่</p> <p>-เสนอข่าว จังหวัดอุดรธานี, สสอ.แสวงหา จ.อ่างทอง, สสอ.บ้านค่าย จ.ระยอง, อำเภोजะนะ จ.สงขลา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลเพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ</p>
ข่าวสด	<p>เบาหวานชนิดที่ 2</p> <p>-เสนอ นพ.เพชร รอดอารีย์ เลขาธิการสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น จากรายงานของ สปสช. ปี 2561 ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาในระบบโรงพยาบาลของรัฐบาล ยังมีสัดส่วนของผู้ป่วยที่ยังไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสะสมได้ตามเป้าหมายสูงอยู่ ซึ่งส่งผลสร้างภาระเพิ่มขึ้น และเป็นปัญหาซึ่งกระทบต่อระบบสาธารณสุข รวมทั้งยังสร้างความลำบากให้กับชีวิตของผู้ป่วย และครอบครัว จึงอยากแนะนำให้ทางภาครัฐ แพทย์ และผู้ป่วย ป้องกัน ควบคุม และตรวจวินิจฉัยตั้งแต่ในระยะแรกเริ่มซึ่งหากทำตามคำแนะนำเช่นนี้จะสามารถลดอัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ได้ร้อยละ 20 และเพิ่มจำนวนผู้ป่วยที่สามารถควบคุมโรคได้ตามเป้าหมายได้ร้อยละ 20 เช่นกัน</p>
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	<p>ห้องแล็บตรวจเลือดสุนัข</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ โพสต์ชี้แจงสาเหตุกรณีที่อนุมัติให้ห้องปฏิบัติการของทางโรงพยาบาลตรวจเลือดสุนัข หลังถูกกระทรวงสาธารณสุข มีคำสั่งให้ชี้แจงภายใน 7 วัน ว่า เป็นเรื่องจริง ตนอนุมัติให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจเลือดสุนัขที่สัตวแพทย์ท่านหนึ่งขอให้ทำการตรวจ ซึ่งเห็นว่าเป็นการตรวจ ที่ไม่ได้ส่งผลต่อมาตรฐานของ รพ.มงกุฎวัฒนะ ในการรักษามนุษย์ ทั้งนี้เลือดโลมาที่เคยให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจมาแล้ว เพราะเห็นว่าหากห้องปฏิบัติการของ รพ.มงกุฎวัฒนะ จะมีขีดความสามารถที่จะช่วยสัตวแพทย์ในการรักษาชีวิตสัตว์ได้ ก็ยินดี ถึงแม้ว่าจะต้องรับโทษจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็ตาม</p>